



ยื่นยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในปี 2570 วงเงินงบประมาณ 2 แสนล้านบาท

### เคาะพีรค้ำมอเตอร์เวย์ใหม่8วัน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้นายยนต์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) จำนวน 2 เส้นทาง คือ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ช่วงบางปะอิน-บางพลี) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ตรงกับปีที่ผ่านๆ มา จึงมีการขยับช่วงเวลาตั้งแต่วันค่าธรรมเนียม ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 8 วัน เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัว ไม่มีปัญหาการติดหน้าด่าน รวมถึงลดการใช้พลังงาน

### หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่ม

นางฐติญา วงศ์สุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า การที่ตัวเลขหนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่ 2/2561 มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่มูลค่า 12.34 ล้านล้านบาท หรือที่เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับกับปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น 3.8% และปี 2560 ที่เพิ่มขึ้น 4.6% ปัจจัยส่วนหนึ่งเนื่องจากการที่เศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับต่ำ และความต้องการซื้อรถยนต์และรถจักรยานที่เร่งตัวขึ้นตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา หลังจากเริ่มสิ้นสุดเงื่อนไขการถือครองรถยนต์อย่างน้อย 5 ปี ก่อนการโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ตามนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก สิ้นสุดเงื่อนไข วันที 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ หากมองในภาพรวมสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) กลับพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสัดส่วนสูงสุดในปี 2558 ที่ 80.8% ลดลงเป็น 79.3% และ 78.05% ในปี 2559 และปี 2560 และลดลง อยู่ที่ 77.5% ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

นางฐติญา กล่าวว่า ข้อมูลจากสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ให้กับครัวเรือน ในไตรมาส 3/2561 มีสัดส่วนประมาณ 73% ของสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ให้กับครัวเรือนรวม โดยเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน ที่อยู่อาศัย รถยนต์

รถจักรยานยนต์ และการซื้อสิ่งหามิทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อหนี้ที่ทำให้เกิดการสะสมสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งหามิทรัพย์ อยู่ที่ 51.1% โดยเพิ่มขึ้น 6.4% และสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อยู่ที่ 23.8% หรือเพิ่มขึ้น 12.5% ขณะที่สินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ที่ 25.8% หรือเพิ่มขึ้น 8.7% ขณะที่หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในไตรมาส 3/2561 เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2560 แต่ชะลอตัวลง 10.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561

### สศช.ชี้ก่อหนี้ถาวรไม่น่ากังวล

“การที่หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั้นไม่น่ากังวล เพียงแต่ต้องเฝ้าระวัง เพราะการก่อหนี้เกินกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นการกู้เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ซึ่งก่อให้เกิดการสะสมสินทรัพย์เพิ่มขึ้นไป และหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ก็มีการชะลอตัวลงจาก 10.3% มาอยู่ที่ 7.8% อีกทั้งภาครัฐเองก็มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างแน่นอน” นางฐติญา กล่าว

### เล็งใช้มูลหนี้เป็นเกณฑ์บัตรคนจน

ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ นางสาวณมล ภิญญาสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 14 ว่ากรณีปรากฏในโลกออนไลน์ถึงกรณีผู้หญิงใส่สร้อยทองคำโชว์บัตรสวัสดิการของตัวเองและโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย ว่าได้มีการไปสอบถามกับบุคคลดังกล่าวแล้ว และบอกว่า ตอนที่ไปลงทะเบียนในปี 2559 นั้นยังไม่มียาได้และยังไม่มียอดยนต์ทำให้เข้าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการตรวจสอบกรณีนี้แล้ว ซึ่งในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องแสดงฐานะทางการเงินของตัวเองทุกปี คล้ายกับบุคคลที่ต้องยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อยื่นเสียภาษีต่อกรมสรรพากรทุกปี

นางสาวณมล กล่าวอีกว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างการศึกษาระบบคัดกรองผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจนำภาระหนี้มาเป็นตัวกลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับบัตรสวัสดิการเพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

การดูว่ามีหนี้อะไรบ้างจะช่วยสะท้อนว่าคุณคณนั้นมียาได้เกินกว่านิยามของคนมียาได้น้อยหรือไม่ ซึ่งการเป็นหนี้สามารถมองได้หลายมิติ เช่น หากบุคคลมีหนี้มาก อาจถูกมองว่ามีความสามารถในการหารายได้สูง ขณะที่บางกรณีการมีหนี้สูงจนท่วมตัวและกลายเป็นปัญหาหนี้สินส่วนบุคคล

นางสาวณมล กล่าวอีกว่า ในการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านๆ มาในปี 2559 ยังไม่ได้ใช้เกณฑ์งหนี้สินของผู้ยื่นขอบัตรสวัสดิการมาพิจารณา แต่ใช้เกณฑ์ทรัพย์สินรายได้เป็นเกณฑ์ คือกำหนดว่า จะต้องเป็นผู้ว่างงานหรือมียาได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี, มีบ้านกรณีเป็นทาวนเฮาส์ขนาดไม่เกิน 25 ตร.ว. และห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม. และมีที่ดินกรณีเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และกรณีเพื่อการอื่นๆ ไม่เกิน 1 ไร่ โดยกรมบัญชีกลางที่ดูแลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลกว่า 40 แห่ง เช่น จากกรมที่ดิน, สมาคมธนาคารไทย, และเครดิตบูโร เป็นต้น

“แม้เกณฑ์ลงทะเบียนจะไม่ได้นำไปปัจจัยด้านหนี้สินมาเป็นตัวกำหนดด้วยก็ตาม แต่ข้อมูลจากการลงทะเบียน แต่มีข้อมูลด้านหนี้สินของผู้ถือบัตรทุกคนทั้ง 11 ล้านคน นอกจากนี้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลที่มีการลงทะเบียนสวัสดิการล่าสุดยังได้ ตัดคนที่มียาบัตรเครดิตออกไป เนื่องจากตามเกณฑ์ของ สปท.แล้ว คนที่จะมีบัตรเครดิตได้จะต้องมียาได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน ซึ่งถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อย” นางสาวณมล กล่าว

### คลังจ่อฟันคนรายใช้สวัสดิการ

นายโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวอีกว่า สศค.กำลังศึกษาเกณฑ์การกำหนดคนจนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการใหม่ เพื่อให้การคัดกรองมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เช่น กรณีคนที่สามารถผ่อนรถยนต์ได้ น่าจะถูกตีความว่า

มียาได้เกินกว่าคนจน ที่จะต้องมียาได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท อย่างไรก็ตามกระบวนการคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสิทธินั้น คงไม่สามารถคัดกรองให้ถูกต้องถึง 100% อาจมีบุคคลที่ไม่เข้าเกณฑ์เด็ดขาดเข้ามาบ้าง แม้ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้การช่วยเหลือคนจนผ่านระบบภาษี (Negative Income Tax) ก็ยังมีคนที่ไม่สมควรได้รับสิทธิเด็ดขาดเข้ามา แต่ในสหรัฐนั้นมียาของกินของใช้เข้ามา คือกถูกตรวจสอบได้จะถูกลงโทษอย่างหนัก โดยในอนาคตแม้ว่าจะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ